



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
จังหวัดชลบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม  
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ตามที่ จังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและ  
จัดจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม  
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยเปิดรับสมัคร  
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครครบถ้วน  
ตามขั้นตอนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเพื่อ  
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกรมการพัฒนารัฐบาล ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน  
เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการ  
คัดเลือกและจัดจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

จำนวน ๒ ราย ได้แก่

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๖๕๐๐๐๑	นางสาวตนิพร จิตรเชิดชู
๒	๖๕๐๐๐๒	นายชัยมงคล โพธิ์ป่า

หมายเหตุ การกำหนดเลขประจำตัวสอบ เช่น ๖๕๐๐๐๑ หมายถึง ๖๕ = ปีงบประมาณ และ ๐๐๐๑ = ลำดับที่  
สมัครสอบ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

วัน เวลา สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๖๕๐๐๐๑ - ๖๕๐๐๐๒	

/๓. ระเบียบเกี่ยวกับ...

### ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

๓.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องไปถึงสถานที่ประเมินและรายงานตัวเข้ารับการประเมิน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๓.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

**สุภาพสตรี** : สวมเสื้อ กระโปรง หรือ กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือ รัดส้น

**สุภาพบุรุษ** : สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น

**ห้าม**สวมเสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ

๓.๔ การเข้ารับการประเมิน จะให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๓.๕ ขณะที่ยังเข้ารับการประเมิน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนั่งรอในบริเวณที่จัดให้ ห้ามใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่น และพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๓.๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ อาจพิจารณาสั่งให้ยุติการประเมิน หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

### ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการประเมินไปแล้ว ก็จะไม่มีการจัดจ้างในตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน

จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี <https://chonburi.cdd.go.th/> ติดตามประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเมิน อูมา)

พัฒนาการจังหวัดชลบุรี

ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จังหวัดชลบุรี